
บทที๔
การคัดค้านการใ#พื้นที่ “ คลองด่าน”  ตั้งโรงบำบัดนํ้าเสีย

ข้อขัดแย้งในประเด็น “ท่ีด้ังโครงการ” ถูกขยายไปสู่ ประเด็น “ความเป็นมาของโครงการ” ซ่ี'ง 
เป็นสัญลักษณ์ของคำว่า "ส่วนรวม” ท้ังฝ่ายรัฐและประชาชนในพ้ืนท่ีต่างนำเสนอข้อมูลน้ีแก่สาธารณะ 
โดยถูกเช่ือมโยงให้เป็นเร่ืองเดียวกันได้อย่างกลมกสิน ท้ังท่ีต่างฝ่ายต่างก็เสนอข้อมูลในประเด็นเดียวกัน 
น้ีจากเป้าหมายท่ีต่างกัน ฝ่ายรัฐมุ่งนำเสนอความเป็นมาของโครงการด้วยชุดของข้อมูลท่ีช้ีถึง "ความจำเป็น- 
ของการต้องจัดให้มีโครงการ” ขณะท่ีประชาชนในพ้ืนท่ีเคล่ือนไหวผ่านแกนนำซาวบ้านนำเสนอใน 
ประเด็นเดียวกันด้วยชุดของข้อมูลท่ีช้ีถึง “ความไม,เหมาะสม-ในการเสิอกท่ีด้ังโครงการ” แน่นอนท่ีสุด 
เป้าหมายของการนำเสนอ “ความจำเป็น” ก็เพ่ือให้โครงการดำเนินต่อไปได้อย่างมีความชอบธรรม 
และการนำเสนอ “ความไม,เหมาะสม” ก็เพ่ือให้เลกใข้พ้ืนท่ีโชนดี

การกล่าวถึง “ความเป็นมาของโครงการ” จึงถูกดีความจากมุมท่ีต่างกัน การอธิบายความ
เป็นมาของโครงการจากฝ่ายรัฐ จะอ้างรงป้ญหามลพษของจังหรัดสมุทรปราการท่ีเข้าข้ันวิกฤติ โดย 
เน้นท่ีมลพิษจากน้ีาเสืยท่ีปล่อยมาจากโรงงานอุตสาหกรรมเป็นหลัก เม่ือแก่ไขตรงน้ีแล้วพ้ืนท่ีอ่ืน ก็ๆ 
จะได้รับประโยชน่ไปด้วย เป็นการดีกรอบของปัญหาให้อยู่ในภาพกว้าง ขณะท่ีการอธิบายความเป็นมา 
ของโครงการจากฝ่ายประชาชนในพ้ืนท่ี จะมุ่งหาความเป็นส่วนหน่ึงของโครงการอย่างสำคัญมาด้ังแต่ด้น 
เป็นการดีกรอบของปิญหาให้จำกัดเฉพาะพ้ืนท่ีแต่ละแห่งมากกว่าท่ีจะมองแบบคลุมๆกันไปซ่ีงสะท้อน 
ออกมาด้วยคำถามสำคัญว่า ทำไมต้องเป็นคลองด่าน

ดังน้ีน ท้ังสองฝ่ายต่างไม่ได้ปฏิเสธความสำคัญของการจัดการปัญหาสิงแวดล้อมตามโครงการ 
จัดการน้ีาเสืยน้ี แกนนำชาวบ้านยีนยันว่า พวกเขาไม่ได้ปฏิเสธความจำเป็นของการจัดให้มีโครงการ 
แก่ปัญหาสิงแวดล้อมตามเหตุผลท่ีรัฐมักอ้างเสมอ แต่ในเม่ือพวกเขาไม่ได้เป็นผู้ก่อมลพิษ ทำไมต้องมา 
เป็นผู้แบกรับความเล่ืยงจากการจัดการปัญหามลพิษ พวกเขาเพิยงแต่ไม,เห็นด้วยท่ีจะใช้ “คลองด่าน” 
ท่ีตามผังเมีองเป็นพ้ืนท่ีสิเขียว ไม่ใช่เขตอุคสาหกรรมต้องมารองรับมลพิษจากเขตอุตสาหกรรมท่ีมี 
จำนวนโรงงานมากท่ีสุดของประเทศ

ทำไมต้องเป็น “ คลองด่าน”  ในมุมมองของชาวบัาน

นับจากโครงการจัดการน้ีาเสีย เขตควบคุมมลพิษ จังหวัดสมุทรปราการ ได้รับการอมุมีติให้ดำเนิน 
การตามแผนงานท่ีได้ดีกษาไว้ก่อนหน้าน้ีอย่างเป็นทางการโดยมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี ๑๗ ตุลาคม 
๒(£'๓๘ ไม,ปรากฏว่ามีการระบุให็ใข้พ้ืนท่ีคลองด่านเป็นท่ีด้ังโรงบำบัดน้ีาเสียตามแผนงานก่อสร้างของ 
โครงการฯแต่อย่างใด จนกระท้ังมีมติคณะรัฐมนตรี เม่ือ'รันท่ี ๒๙ มีนาคม ๒๕๔๐ เห็นชอบในหลัก 
การปรับปรุงวิธิการก่อสร้างและวงเงินท่ีเพ่ิมข้ึน นับเป็นมติท่ีข้ึว่าได้มีการตัดสินใจเปล่ียนท่ีด้ังโรงบำบัด 
น้ีาเสียทางน่ึงตะวันออกจากเติมท่ีบางปูใหม่ย้ายออกไปอีก ๒๐ กม. ซ่ีงก็คอพ้ืนท่ีในตำบลคลองด่านพอดี
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แต่ยังคงมีโรงบำบัดนาเสีย ๒ แห่ง คือ ยังคงมีทางฝืงตะวันดกท่ีบางปลากดอีกแห่งหน่ึงด้วย จนมาลืง 
มติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี ๕' สิงหาคม ๒๕'๔๐ เห็นชอบกับผลการประกวดราคาและให้ยกเลิก 
โรงบำบัดน้ีาเสียทางส์งตะวันตกท่ีบางปลากดให้เหลือโรงบำบัดนาเสียม่ืงตะวันออกท่ีคลองด่านเพิยงแห่ง 
เดียวและรวบรวมน้ีาเสียจากส์งตะวันตกลำเสียงลอดท่อท่ีวางใต้แม่นาเจ้าพระยามาบำบัดท่ีฝิงตะวันออก

น่ีเป็นประเด็นท่ีชาวคลองด่านให้ความสำคัญและอภิปรายลืงอย่างมาก ในเม่ือแรกเรีมไม่มี
แล้วอะไรเป็นมูลเหตุท่ีส่งให้พ้ึนท่ีตำบลคลองด่านถูกเลือกเพียงท่ีเคืยวในท่ีสุด ชาวคลองด่านเช่ือว่า 
การย้ายท่ีด้ังโรงบำบัดน้ีาเสียมาไว้ในพ่ีนท่ีตำบลคลองด่าน “มีเง่ือนงำ” จืงไม,เช่ือคำช้ีแจงจากกรมควบคุม 
มลพิษท่ียืนยันเสมอว่าไต้ตำเนินงานถูกต้องตามระเบียบข้ันดอนของทางราชการแล้ว

การย้ายโรงบำบัดนาเสียจากจุดเติมท่ีบางปูใหม่ถูกเช่ือมโยงเขากับประเด็น"การเป็นเจ้าของท่ีดิน” 
ใครเป็นผู้ลือครองท่ีดินจงถูกเปิดเผยแก่สาธารณะ ไม,ใช่เร่ืองยากในการหา “เบาะแส” ท่ีจะมาจุด 
ประกายในประเด็นเจ้าของท่ีดิน เพราะก่อนหน้าน้ีเป็นท่ีร้กันด้ัวไปในตำบลว่าเจ้าของท่ีดินท่ีแห้จริงเป็นใคร 
แม้ว่าท่ีดินแปลงน้ีจะมีการเปล่ียนมีอเจ้าของมาหลายคร้ัง จนลืงในนามของบริษัทคลองด่าน มาริน แอนด้ 
พิชเชอร่ื จำกัด ช่ืงเป็นผู้ขายท่ีดินให้กรมควบคุมมลพิษเพ่ีอใช้ในโครงการก็ดาม ชาวบ้านท่ีเคยเป็น 
เจ้าของท่ีดินและใช้ประโยชน์ท่ีดินน้ีมาก่อน ยืนยันว่า ช่วงท่ีมีการกว้านช้ีอท่ีดินผืนใหญ่น้ีเพ่ีอไปทำ 
สนามกอล์ฟน้ีนผู้มากว้านช้ีอเป็นตัวแทนของผู้กว้างขวางในจังหวัดสมุทรปราการตระกูลหน่ึงซ่ึงมีบทบาท 
ทางการเมีองด้ังในระดับห้องกิ,นและระดับชาติ

ตังน้ัน ในเน้ีองแรกชาวบ้านจงเช่ือว่า มูลเหตุสำคัญท่ีผลักให้รัฐเลือกพ่ีนท่ีตำบลคลองด่านเป็น 
ท่ีด้ังโรงบำบัดน้ีาเสียเป็นผลจากความพยายามของ “เจ้าของท่ีดินผู้ลือโฉนด” ต้องการขายท่ีดินแปลงน้ี 
หลังจากท่ีไม'สามารถใช้ประโยชน์จากท่ีดินแปลงใหญ่น้ีทำสนามกอล์ฟตามความด้ังใจเม่ือเร่ิมแรกและ 
ถูกด้ังร้างไว้ โครงการท่ีมีเป้าหมายเพ่ีอจัดการปิญหาส่ิงแวดล้อมไต้ถูกผู้ต้องการหาประโยชน์ส่วนตัว 
เช้ามาเท่ียวช้องโดยดำเนินการผ่านนักการเมีองท่ีร่วมในรัฐบาลผสมขณะน้ัน

ในช่วงต่อมา ชาวบ้านเช่ือว่า มีกลุ่มผลประโยชน์มากกว่าหน่ึงกลุ่มมา “รุมด้ัง” โครงการฯ 
และมีส่วนอย่างมากในการปรับเปล่ียนแผนงานการก่อสร้างท่ีส่งผลให้วงเงินในการตำเนินโครงการสูง 
ข้ึนจากเดิมกว่าเท่าตัว ในลักษณะท่ีด่างได้รับประโยชน์จากการย้ายท่ีด้ังโรงบำบัดน้ีาเสีย เพราะจาก 
บางปูใหม่ไปลืงคลองด่านจะต้องลงทุนก่อสร้างท่อส่งน้ีาเสียอีก ๒๐ กม. และการกำหนดให้เหลือ 
โรงบำบัดน้ีาเสียเพียงโรงเดียวทางส์งตะวันออกทำให้ต้องมีการสร่างท่อลอดแม่นาเจ้าพระยาซ่ึงเท่ากับว่า 
ผู้รับเหมาก็จะไต้รับประโยช,น็ไปด้วย โดยเฉพาะกลุ่มผู้รับเหมาท่ีชนะการประกวดราคา คือ กลุ่มบริษัท 
NVPSKG ถูกโยงใยว่ามีนักการเมีองร่วมรัฐบาลมีห้นส่วนอยู่ ชาวบ้านจึงเช่ือว่าการออกแบบโครงการ 
ออกแบบรวมก่อสร่างระบบรวบรวมและบำบัดน้ีาเสีย เขตควบคุมมลพิษจังหวัดสมุทรปราการ ท่ีไต้รับ 
อนุม้ตตามมติคณะรัฐมนตริเม่ือวันท่ี ๒๕' มีนาคม ๒๕'๔๐ เห็นชอบในหลักการให้ปรับปรุงวิธีการก่อสร่าง 
และวงเงินท่ีเพ่ีมข้ึนน้ันเป็นแผนงานท่ีเอ้ึอประโยชน์แก่กลุ่มธุรกิจการเมีอง จึงไม่แปลกอะไรท่ีในท่ีสุด
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กลุ่มธุรกิจการเมืองก็เป็นผู้ชนะการประกวดราคาพร้อมกับเง่ือนไขให้จัดหาท่ีดินด้วย จะเลือกท่ีดิน 
บริเวณคลองด่านเป็นท่ีต้ังโรงบำบัดน้ําเสืยอย่างมืความชอบธรรม โดยมืเจ้าหน้าท่ีรัฐร่วมรู้เห็นและเป็น 
กลไกดำเนินการของกลุ่มธุรกิจการเมือง

อย่างไรก็ตามส่ิงท่ีเสริมให้ชาวคลองด่านเช่ือว่า การเลือกพ่ินท่ีคลองด่านน้ีเป็นผลจากแรง 
ผลักด้นของกลุ่มธุรกิจการเมือง ก็คือ การออกมาวิพากษ์วิจารณ์การออกแบบโครงการของกลุ่มวิศวกร 
ส่ิงแวดล้อมช้ันนำของประเทศท่ียีนยันว่าเป็นการออกแบบโครงการท่ีไม,เหาะสม โครงการท่ีออกแบบ 
มาน้ีมืขนาดใหญ่โตเกินไปทำให้ต้องใช้งบประมาณลงทุนมากเกินไป น่าจะสร้างขนาดท่ีพอเหมาะ
กระจายไปดามพ๋ึนท่ีท่ีมืป้ญหาน้ีาเลืย ช่ืงเท่ากับสนับสนุนว่าหากออกแบบโครงการเหมาะสมก็ไม่
จำเป็นต้องใช้พ้ึนท่ีคลองด่าน ประเด็นเทคนิคทางวิศวกรรมส่ิงแวดล้อมด้านการบำบัดน้ีาเลืยจงถูก 
เช่ือมโยงเป็นเหตุผลท่ีชาวบ้านใช้อธิบายก็งความไม,เหมาะสมในการเลือกพ้ึนท่ีคลองด่านด้วย

ในท่ีสุด ชาวคลองด่านจงกล่าวหาหน่วยงานของรัฐท่ีรับผิดชอบโครงการโดยทำหนังลือร้อง 
เริยนต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ปปช.)โดยช้ีมูลความผิดของเจ้าหน้าท่ี 
ท่ีเก่ียวช้องกับโรงบำบัดน้ีาเลืยคลองด่านไว้ ๓ ประการ สาระสำคัญคือ มืการทุจริตคอรัปช้ันเกิดข้ึน 
ในการดำเนินโครงการ ข้อกล่าวหาประการแรกระบุว่า มืการทำสัญญาเอ้ึอประโยชน์ให้กับบริษัทรับเหมา 
ทำให้รัฐต้องเสืยเงินงบประมาณเพ่ิมจากเดิมถีงหน่ึงหม่ืนล้านบาท ข้อกล่าวหาประการท่ีสองเป็นเร่ือง 
การจัดช้ีอท่ีดินแพงเกินจริงและประการท่ีสามจำนวนท่ีดินไม่ครบตามจำนวนท่ีรัฐต้องจ่ายเงินไป

ข้อคัดด้านและการเคลื่อนไหวของชาวบ้าน

เหตุผลสำคัญท่ีนำไปล่การคัดด้านของชาวคลองด่าน ก็คือ ชาวบ้านเห็นว่าการต้ังโรงบำบัดน้ีา 
เสืยในพ๋ึนท่ีคลองด่านจะเป็นการทำลายส่ิงแวดล้อม ทำลายแหล่งอาหารของประเทศและวิถีชีวิตของ 
ชุมชนต้ังเดิม พวกเขาไม่ม่ํนใจในเทคโนโลยีของระบบบำบัดและเทคนิคการก่อสร้างตัวระบบบำบัด 
และการเดินท่อส่งน้ีาเลืยใด่ดน การปล่อยน้ีาเลืยท่ีบำบัดแล้วท้ิงลงทะเลรันละเป็นแสน’ลูกบาศก์เมตร 
จะก่อปิญหาข้ึนได้ หากเดินระบบเต็มความสามารถในการบำบัดดามท่ีออกแบบไว้จะมืน้ีาเสืยท่ีบำบัด 
แล้วปล่อยท้ิงลงทะเลถีง ๕ ๒๙,๐๐0 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ชาวบ้านเช่ือว่าน้ีาท้ิงจำนวนมากมายน้ีจะมื 
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม ทรัพยากรทางนาและวิถีชีวิตของชาวประมงในดำบลคลองด่านและใกล้เคืยง 
อย่างแน่นอน พวกเขารู้มาจากผู้เช่ืยวชาญของสมาคมวิชาชีพด้านวิศวกรส่ิงแวดล้อมว่าระบบบำบัดท่ี 
ใช้ในโครงการจะไม,สามารถกำจัดโลหะหนัก ไนโตรเจนและฟอสฟอรัสออกได้ ขณะเดียวกันพวกเขาก็ 
รู้ด้วยภูมืปิญญาจากอาชีพประมงว่า หากแม้สามารถบำบัดได้ปริมาณน้ีาจีดจำนวนมากน้ีก็จะมืผลต่อ 
การเพาะเล้ียงหอยแมลงภู่เพราะจะไปเจอจางความเค็ม ทำให้บริเวณจุดปล่อยน้ีาท้ิงมืระตับความเค็ม 
ตากว่าท่ีหอยแมลงภู่จะเจริญเติบโดได้ดามธรรมชาติ

ชายส์งทะเลคลองด่านมืลักษณะเป็นปาชายเลน ถัดออกไปในทะเลจะเป็นท่ีเพาะเล้ียงหอย
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แมลงภู่ท่ีใหญ่มากสุดแห่งหน่ืงของประเทศ ท้องทะเลตรงน้ีชาวบ้านใช้ทำอาชีพเพาะเล้ียงสัตว์'นาและ 
ทำประมงชายฝืงอ่ึน  ๆ เม่ือสัตว์นาจากแหล่งสำคัญน้ีมีสารตกค้างท่ีเป็นพิษกระจายออกไปฐ่ผู้บริโภค 
ย่อมจะได้รับผลกระทบไปด้วย จากท่ีคลองด่านเป็นแหล่งอาหารของประเทศท่ีดกทอดกันมาแล้ว
หลายชวคน ประชากรส่วนใหญ่ท่ีน่ีประกอบอาชีพประมงและอาชีพท่ีเก่ียวเน่ืองด้วยประมงในท่ีสุดก็ 
จะหมดอาชีพ

ชาวบ้านยินคันว่า คลองด่านเป็นชุมชนท่ีมิความเข้มแข็งในด้านเศรษฐกิจและอยู่กันในลักษณะ 
เศรษฐกิจพอเพิยงเล้ียงตัวเองได้ ส่วนสำคัญก็มาจากการทำอาชีพประมงและอาชีพเน่ืองด้วยประมง 
“ท่ีผ่านมาภาคอุตสาหกรรมล้มเหลว ทำให้ประเทศชาติต้องวกฤดิทางด้านเศรษฐกิจ แด่ชาวคลองด่าน 
มิได้รับผลกระทบเพราะไม่ได้เก่ียวช้องกับภาคอุตสาหกรรม พ้ึนท่ีในตำบลคลองด่านตามผังเมิองไมม 
สีม่วงเพ่ีออุตสาหกรรมพ่ีนท่ีส่วนใหญ่เป็นพ่ี'นท่ีสีเชียวเพ่ีอเกษตรกรรมเพาะเล้ียงสัตว์นาทำประมงชายส์ง 
การทำอาชีพประมงเป็นอาชีพท่ีย่ํงยิน เพราะมิรายได้อย่างต่อเน่ือง การท่ีกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ'นา 
เอาของเสียจากภาคอุตสาหกรรมมาทำลายภาคเกษตรกรรมเป็นการกระทำท่ีไม,สมควรเป็นอย่างยิง”

ขณะเดียวกัน ชาวบ้านก็ได้แสดงท่าท่ีด่อการจัดการปัญหาสิงแวดล้อมของจังหวัดสมุทรปราการ 
ไว้อย่างชัดเจน ชาวบ้านยินคันว่า พวกเขาตระหนักในปัญหาสิงแวดล้อมดี โดยเฉพาะการตำเนินการ 
ป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางน้ีาก่อนท่ีจะวิกฤติกว่าท่ีเป็นอยู่ แด่จะต้องตำเนินการภายใต้หลักการ 
“ผู้ใดก่อผู้น้ันต้องรับผิดชอบ มิ'ใช้[ยนปัญหา’โปให้ผู้อ'น” หลักการน้ีอิงอยู่กับข้อเท็จจริงท่ีว่าปัญหามลพิษ 
ทางน้ีามิสาเหตุสำคัญมาจากการท่ีจังหวัดสมุทรปราการมิโรงงานอุตสาหกรรมมากท่ีสุดของประเทศ 
และยังเป็นผลจากเจ้าของ/ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมบางส่วนท่ีขาดความรับผิดชอบสักลอบ 
ปล่อยน้ีาเสียลงสู่แหล่งน้ัา การแก้ไขปัญหามลพิษทางน้ีาฃองจังหวัดเป็นสิงท่ีดี แด่ไม่เห็นด้วยกับการ 
นำของเสียจากภาคอุตสาหกรรมมาทำลายภาคเกษตรกรรมด้านประมง เม่ือภาคอุตสาหกรรมเป็นด้นเหตุ 
ท่ีก่อให้เกิดปัญหามลพิษจึงควรจะแก้ท่ีด้นเหตุ

หลังจากท่ีโครงการฯน้ีเร๋ัมดำเนินการมาได้ไม่นานนัก กลุ่มแกนนำชาวบ้านคลองด่านได้ 
ดำเนินการคัดด้านมาโดยตลอด สามารถสรุปประเด็นข้อคัดค้านได้คังน้ี

๑. โครงการจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิงแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ สุขภาพอนานัย 
และอาชีพประมงของชาวบ้าน โดยเฉพาะอย่างยิงการเพาะเล้ียงหอยแมลงภู'ชายส์ง

น้ัาจึดท่ีได้ผ่านการบำบัดและปล่อยลงสู่ทะเลถงวันละ ๙๒๙,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน จะทำให้ 
นาทะเลในบริเวณน้ันมิความเค็มลดลงส่งผลต่อระบบนิเวศน์ชายส์งสัตว์นาตามธรรมชาติและหอยแมลงภู่ 
ท่ีชาวบ้านเพาะเล้ียงไวํไม่สามารถอยู่ได้ ทำให้ชาวบ้านได้รับความเดีอดร้อน เน่ืองจากชาวบ้านท่ีอยู่ 
บริเวณน้ันมิอาชีพทำการประมงและเพาะเล้ียงชายส์งเป็นส่วนใหญ่

น้ีาทะเลและพ่ีนตินจะปนเฟ้อนไปด้วยโลหะหนัก สารเคมิ และสารแขวนลอยต่าง ท่ีๆขบวนการ
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บำบัดไม,สามารถกำจัดออกได้เกิดการสะสมท่ัวบริเวณ กากตะกอนท่ีเกิดข้ึนจากการบำบัดซ่ึงปนเน้ีอน 
ไปด้วยสารท่ีเป็นอันตรายต่าง  ๆ เม่ือขุดลอกข้ึนมาจากบ่อบำบัดข้างด้นจะนิามาตากไว้ท่ีลานตะกอน 
ซ่ึงไม่ม่หลังคา เม่ึอฝนตกจะชะสารท่ีเป็นอันตรายเหล่าน้ันลงท่ัวบรัเวถJ และบ่อเก็บกากตะกอนย่อม 
มีแมลงและสัตว์'รบกวนเกิดเป็นแหล่งเพาะและแพร่กระจายเข้ึอโรค ปิญหาเร่ึองกล่ิน เน่ืองจากเป็นบ่อเป็ด 
ขนาด ๘ ไร่ และใช้ระบบบำบัดแบบไร้อากาศซ่ึงก่อให้เกิดกล่ินเหม็นกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ 
ของซาวบ้าน

๒. หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องไม่ปฎิบํตตามข้ันตอนของกฎหมาย

รัฐมนดรว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและล่ิงแวดล้อม มิได้จัดทำประชาพิจารณ์ 
ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟ้งความคดเห็นสาธารณะโดยวิธีประชาพิจารณ์พ.ศ.๖๕'๓๙

โครงการน้ีมีได้จัดท์ารายงานวิเคราะห์ผลกระทบล่ิงแวดล้อม ตามพระราชบัญญ้ติส่งเสริมและ 
รักษาคุณภาพล่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕'๓๕'

การก่อสร้างโครงการน้ี ฝ่าฝืนต่อพระราช'บัญญ้ติ'โรงงาน พ.ศ.๒๕'๓๕' เน่ืองจากโครงการน้ีอยู่ 
ในข่ายเป็นโรงงานจำพวก๓ สำดับท่ี®0๑ ตามบัญชีท้ายกฏกระทรวง พ.ศ.๒๕'๓๕' ออกตามความใน 
พระราชบัญญ้ตโรงงาน พ.ศ.๒๕'๓๕' แต่กลับไม,ขออนุญาตต้ังโรงงานก่อนดำเนินการ

โครงการน้ีฝ่าฝ่นต่อข้อกำหนดการใช้ท่ีดินตามกฎหมายผังเมีอง เน่ืองจากพ้ึนท่ีตำบลคลองด่าน 
เป็นพนท่ีสีเชียว ซ่ึงห้ามก่อสร้างโรงงานทุกประเภททุกขนาด

๓. ความไม่โปร่งใสของโครงการ

กรมควบคุมมลพิษได้ย้ายแผนงานโครงการจัดการน้ีาเสืย จังหวัดสมุทรปราการท่ีคณะรัฐมนตรี 
มีมติเห็นชอบเม่ือวันท่ี ๑๗ ตุลาคม ๒๕'๓๘ ให้สร้างระบบบำบัดน้ีแสืย ๒ ส์งมารวมสร้าง’ไว้'ท่ี 
หมู่๑๑ ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ โดยไม่มีเหตุอันสมควรและโครงการน้ี 
ข้ึอท่ีดินท่ีมีราคาแพงเกินความเป็นจรีง

มีการทำรายงานการประชุมสภาองค์การบรีหารส่วนตำบลคลองด่านในคราวประขุม สมัยท่ี®/ 
๒๕'๔๑ เม่ือ'วันท่ี ๑๙ มกราคม ๒๕'๔๑ ท่ีเป็นเท็จ คอ มีระเบียบวาระและมติอนุญาตให้1ช้พ่ีนท่ีเพ่ีอ 
การก่อสร้างบ่อบำบัดน้ี)เสีย ตำบลคลองด่าน ท่ังท่ีความจริงไม่มีระเบียบวาระและมติเร่ืองน้ีในคราว 
ประชุมดังกล่าว

๔. ความไม่เหมาะสมของพ่ีนท่ีโครงการ

พ่ีนท่ีรองรับโครงการฯมีคลองดอนไหลผ่าน ทำให้ต้องขอปิดคลองดอน ซ่ึงเป็นคลองขนาด
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ใหญ่ท่ีช่วยรับนาจากประตูระบายนานางหงษ์ลงสู่ทะเลได้ดีในช่วงฤดูฝนท่ีนาช้ันในมีมาก

พ้ืนท่ีดังกล่าวอยู่ห่างจากทะเลเพยงแค่ ๑๐๐ เมตร ช้ีงมีนาทะเลท่วมถึงและเป็นดินเลน จึง 
ทำให้ถูกคล่ืนกัดเซาะหน้าดินปีละ ๑๐-๒๐ เมตร ดินในบริเวณโครงการเป็นดินท่ีระบายนาไม่ดี อุ้ม 
นามาก ประกอบกับนาทะเลท่วมถึงและยังมีโพรงอากาศอยู่มาก ส่งผลให้มีการทรุดตัวปีละไม่ตากว่า 
๑๐ ชม.

พ้ืนท่ีโครงการด้ังอยู่ใกล้กับบริเวณชุมชน ข้ึงจะทำให้มีผลกระทบด่าง ต่ๆอชุมชน เช่น ปิญหา 
เร่ืองกล่ิน

ข้อดัดค้านท้ัง ๔ ประเด็นใหญ่น้ี มีลักษณะเป็นการ “เปิดประเด็น” ท่ีจะนำไปสู่การอภิปราย 
ของคู่กรณีหรือผู้เก่ียวข้องไค้อย่างเป็นเหตุผล การเป็นฝ่ายรุกด้วยการช้ีชัดประเด็นท่ีเป็นข้อดัดค้านได้ 
อย่างเป็นรูปธรรมน้ี ทำให้ผู้เก่ียวข้องสามารถทำความเข้าใจข้อขัดแย้งในกรณี “คลองด่าน” ได้อย่าง 
ตรงจุดและเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการความขัดแย้งในกรณีน้ีได้อย่างเป็นรูปธรรมด้วย การด้ัง
ประเด็นท่ีเป็นข้อดัดค้านเหล่าน้ี เกิดข้ึนจากแกนนำชาวบ้านพยายามอย่างมากรวบรวมสืบค้นข้อเท็จจริง 
และความสามารถน้ีเป็นภาพสะท้อนฐานคิดของกลุ่มแกนนำไค้อย่างดี ดังจะเห็นได้ว่า ข้อคัดค้านมีท้ัง 
ประเด็นผลกระทบ ประเด็นข้อกฎหมาย ประเด็นการตรวจสอบการทุจริต และประเด็นทางเทคนิค/ 
วิศวกรรมก่อสร้าง

การเคลื่อนไหวของชาวบ้าน

การเคล่ือนไหวของชาวคลองด่านดำเนินการไปด้วยการนำข้อดัดค้านท่ีชัดเจนในประเด็นต่าง  ๆ
เสนอแก่ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานท่ีเป็นกลไกการตรวจสอบการทำหน้าท่ีของรัฐบาลและหน่วยงานตัวแทนรัฐ 
ด้วยเป้าหมายด้ังแด,ระดับให้ชะลอโครงการเพ่ีอการทบทวน ไปจนถึงการขอให้พิจารณายกเลิกโครงการ 
พัฒนาการการเคล่ือนไหวของชาวคลองด่านได้ดำเนินการผ่านวิธีการช้ันตอนและผลท่ีเกิดข้ึน พอสรุป 
ได้ดังน้ี

๑. การทวงถามข้อมูล จากหน่วยงานระดับท้องถ่ินจนถึงส่วนกลางท่ีเป็นเจ้าของโครงการ คิอ 
มีการทวงถามข้อมูลเก่ียวกับโครงการท้ังจากองค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน จากเจ้าหน้าท่ีปกครอง 
อำเภอบางบ่อ จากผู้ว่าราชการจังหจัดและอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ

การทวงถามเร่ืองจากอบต.คลองด่านถูกเน้นไปท่ีประเด็นการอนุญาตให็ใข้พ้ืนท่ีในเขต 
อบต.คลองด่านเป็นท่ีด้ังโรงบำบัดน้ีาเสืย เหตุการณ์น้ีได้สะท้อนให้เห็นถึงการจัดการความชัดแย้งของ 
คนในพ้ืนท่ีและช้ีให้เห็นถึงการมีอิทธิพลของหน่วยงานในส่วนกลางท่ีมีด่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
นอกจากประเด็นน้ีแล้วอบต.คลองด่านก็ย้งไม,สามารถให้คำช้ีแจงใด เๆก่ียวกับโครงการแก,ประชาชนใน
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พ้ืนท่ีโต้ เน่ืองจากไม่ได้มีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจมาแต่ต้น เพียงแต่เก่ียวข้องจากการรับคำส่ัง 
จากส่วนกลางท่ีผ่านเร่ืองมาทางจังหวัดมาตำเนินการเท่าน้ัน แกนนำชาวบ้านต้ังข้อสงสัยในประเด็นท่ี 
อบต.คลองด่านอนุญาตให้ใช้พ้ืนท่ี โดยระบุว่า สภาอบต.คลองด่านไม,เคยมีระเบียบวาระการประชุม 
และมติอนุญาตให้ใช้พ้ืนท่ีเพ่ือสร้างโรงบำบัดนาเสียในเขตอบต.คลองด่านดามท่ีกรมควบคุมมลพิษได้ 
อ้างถึงหนังสีอยินยอมจากอบด.คลองด่านท่ีเป็นมติจากสภาอบด.คลองด่านเม่ือคราวประชุม สนัยท่ี® 
คร้ังท่ี®/๒๕'๔® ลงวันท่ี ©๙ มกราคม ๒๕'๔© ผลจากการจัดการข้อขัดแย้งในประเด็นน้ีอย่างเป็น 
รูปธรรม ก็คีอ การท่ีต่อมาสภาอบต.คลองด่านมีความเห็นดามแถลงการณ์ของชาวบ้านตำบล 
คลองด่านท่ีให้ทบทวนและชะลอการก่อสร้างโครงการบำบัดนาเสียในพ้ืนท่ีตำบลคลองด่านไว้ก่อนใน 
คราวประชุมเม่ือ ๒๔ สิงหาคม ๒๔๔๒ และได้นำข้อสรุปน้ีย่ีนเป็นหนังสีอถึงนายกรัฐมนตรีในนามของ 
อบต.คลองด่านในหนังสีอลงวันท่ี ๘ พฤศจิกายน ๒๔๔๒

เม่ือแรกท่ีเพ่ืงทราบว่าจะมีโครงการฯ แกนนำชาวบ้านได้พยายามหาข้อมูลเก่ียวกับโครงการฯ 
โดยเร่ิมจากเคล่ือนไหวในฐานะประชาชนชาวคลองด่านคนหน่ึง เดินทางไปสอบถามปลัดอำเภอบางบ่อ 
ปฏํบ้ตราชการแทนนายอำเภอเพ่ือสอบถามถึงความเป็นมาของโครงการฯ แด่ก็ไม่ได้วับคำตอบปลัดฯ 
กลับให้ไปถามจากบริษัทผู้วับเหมาเอง โดยเขียนหนังสีอแนะนำมาให้ถึงประชาสัมพันธ์ของโครงการฯ 
ช่ึงก็ไม่สามารถให้รายละเอียดความเป็นมาของโครงการได้เช่นกัน จากน้ันได้สอบถามไปยังจังหวัด 
สมุทรปราการ แด่ได้ข้อมูลเท่าท่ีมีในแผ่นพับประชาสัมพันธ์น่ึงไม่สามารถให้รายละเอียดเพียงพอท่ีจะ 
ทำให้เข้าใจว่าเกิดอะไรข้ึน การทวงถามเร่ืองหรีอการร้องเรียนต่อจังหวัดนักจะถูกส่งต่อเร่ืองไปยัง
กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และในฐานะเจ้าหน้าท่ีปกครองท้องท่ีท่ีใช้ตำเนินการ จังหวัดสมุทรปราการ 
มีบทบาทเป็นเคร่ืองมีอฃองรัฐในการหาข้อมูลเพ่ือสนับสนุนโครงการ เช่น ตำเนินการประสานงานหา 
ข้อมูลการเล้ียงหอยแมลงภู่ให้แก่กรมควบคุมมลพิษ ดังหนังสีอวัองเรียนจากแกนนำชาวบ้านลงวันท่ี ©๒ 
พฤษภาคม ๒๔๔๒ ได้วับคำตอบเป็นหนังสีอราชการมาว่า ‘‘จังหวัดสมุทรปราการ ได้แจ้งให้กรมควบคุม 
มลพิษน่ึงเป็นผู้วับรดชอบในการตำเนินการโครงการจัดการน้ีาเสียฯ พิจารณาตำเนินการต่อไปแล้ว" 
ลงน่ึอ นายสุจริต นันทมนตรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการ 
จังหวัดสมุทรปราการ ลงวันท่ี ๒๐ พฤษภาคม ๒๔๔๒

การทวงถามข้อมูลของโครงการฯจากกรมควบคุมมลพิษในฐานะเจ้าของโครงการ ชาวบ้านก็ 
ไม่ได้วับคำตอบท่ีน่าพอใจ แกนนำชาวบ้านท่ีเข้าวับฟังการช้ีแจงจากเจ้าหน้าท่ีกรมควบคุมมลพิษ ยินยันว่า 
กรมควบคุมมลพิษไม่สามารถข้ึแจงข้อสงสัยของชาวบ้านในประเด็นท่ีมีความกังวลกันมากว่าจะเกิด 
ผลกระทบได้ ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองกล่ืน กากตะกอน และความสามารถของระบบบำบัด ดังการข้ึแจง 
ผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนของกรมควบคุมมลพิษท่ีนำโดย นางยุวรี อีนนา ผู้อำนวยการกองจัดการคุณภาพน้ีา 
แก่เจ้าหน้าท่ีท้องก่ีน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สุขาภิบาลคลองด่านและมีแกนนำชาวบ้านบางคนได้เข้าฟัง เม่ือวันท่ี 
๘ ธันวาคม ๒๔๔® ท่ีห้องประชุมอบด.คลองด่านในท่ีว่าการอำเภอบางบ่อ โดยแสดงถึงการขาดการศึกษา 
เร่ืองผลกระทบต่อระบบนิเวศน์และความเป็นอยู่ของประชาชน เช่น คำถามเร่ืองมลพิษจากกล่ืน ได้วับ
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คำตอบว่ายังอยู่ระหว่างข้ันดอนการสืกษาและเร่ิองกากตะกอนได้รับคำตอบว่า ยังดูๆ อยู่ เป็นคำยีนยัน 
ของแกนนำชาวบ้านท่ีเข้าฟ้งการข้ัแจงคร้ังน้ัน

ด้งน้ัน การเคล่ือนไหวในช่วงด้นด้วย ‘'การทวงถามข้อมูล” จากหน่วยงานระดับท้องล่ืน 
จังหวัดและกรมควบคุมมลพิษ ข้ังล้วนเป็นกลไกรัฐหรีออยู่ใต้อิทธิพลของหน่วยงานรัฐ ชาวบ้านไม่ 
สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้มากนัก

๒. ย่ืนหนังสือร้องเรียน ต่อนักการเมองผู้รับฝิดชอบโครงการ ท้ังระดับรัฐมนตรีเจ้ากระทรวง 
และนายกรัฐมนตรี นับจากท่ีเร่ิมรับรู้โครงการฯและทำการเคล่ือนไหวคัดด้านในช่วงปลายปี๒๕'๔๑
เป็นด้นมา แกนนำชาวบ้านได้ทำหนังสือร้องเรียนถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯทุกสนัย 
เม่ือเร่ิมแรกคัดค้านมีนาอสุวิทย์ คุณกิตติ เป็นเจ้ากระทรวงและเป็นแกนนำพรรคกิจสังคมพรรคร่วม 
รัฐบาลนายชวน หสืกภัย เป็นนายกรัฐมนตรี สมัยท่ี๒ ต่อมามีการปรับคณะรัฐมนตรีในรัฐบาลนายชวน 
หลีกภัยแต่งท้ังให้นายอาทิตย์ อุไรรัตน์ พรรคประชาธิปิตยีได้เป็นเจ้ากระทรวงคนต่อมา พอเข้า 
รัฐบาลพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ได้นายสนธยา คุณปล่ืมเป็นเจ้ากระทรวง จนมีการปฏิรูประบบ 
ราชการจัดท้ังกระทรวงใหม่ในปี๒๔๔๔ กรมควบคุมมลพิษได้อยู่ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดล้อม มีนายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์เป็นเจ้ากระทรวงคนแรก

ชาวบ้านมองรัฐมนตรีในฐานะ “นักการเมีอง” ว่าเป็นตัวแทนท่ีมาจากการเสือกท้ังของประชาชน 
การย่ืนหนังสือต่อรัฐมนตรี จงเป็น “การร้องเรียน” ท่ีหวังว่าเจ้ากระทรวงจะใข้อำนาจฝ่ายบริหารจัดการ 
กับโครงการฯในระดับนโยบายได้ รัฐมนตรีเจ้ากระทรวงแต่ละคนถูกชาวบ้านมองด้วยสายตาท่ีแดกต่าง 
กันไปในเร่ิองความน่าเช่ือถึอ นายสุวิทย์ คุณกิตติ และ นายอาทิตย์ อุไรรัตน์ ถูกมองว่าปกป้อง 
นักการเมีองในพรรคร่วมรัฐบาลด้วยกัน จงไม,กล้าตัดสืนใจในเชิงนโยบายต่อโครงการฯน้ี แม้ว่าท้ังสอง 
จะไมมส่วนในข้ันตอนการอนุมํตโครงการ นายสนธยา คุณปล้ึม ถูกมองว่ามีสายสัมพันธ์กับนักการเมีอง 
ท่ีมีห้นส่วน1โนบริษัทผู้'รับเหมา ในสมัยของนายสนธยาก็ไม,มีการตัดสินใจอะไรเก่ียวกับโครงการ
ส่วนการมาของนายประพัฒน์ก็ถูกท้ังคำถามว่าจะกล้าตัดสินใจสักเพียงใด

แม้จะร้องเรียนด้วยความไม่เช่ือม่ันต่อนักการเมีองก็ดาม แต่การร้องเรียนท่ีต่อเน้ีองของชาวบ้าน 
น้ีทำให้นักการเมีองท่ีเป็นตัวแทนต้องดำเนินการอย่างใดอย่างหน่ึงเพ่ือแสดงท่าทิของการเป็นผู้แทนราษฎร 
จะทำเป็นไม่รับรู้ไม่ได้ ในสมัยของนายสุวิทย์ จึงมีการส่ังให้ทบทวนโครงการ ระจับเงินณ้อดีปีเพ่ืมเติม 
รวบรวมข้อมูลเพ่ือส่งเร่ิองให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวง 
ราชการ (ปปป.) สอบการทุจริตในเร่ิองการจัดหาท่ีดินและการปรับวงเงินงบประมาณท่ีเพ่ืมข้ันอย่างมาก 
ส่ังย้ายอธิบติกรมควบคุมมลพิษและมีการส่ังชะลอโครงการ๗วันเพ่ือแกปัญหาเฉพาะหน้าเน่ึองจากการ 
ชุมนุมต่อต้านของชาวบ้าน แต่ก็ไม่มีการตัดสินใจใด ท่ีๆผลต่อการเปล่ียนแปลงโครงการฯ

สมัยนายอาทิตย์ ได้ท้ังคณะกรรมการประชาพิจารณ์ แต่คณะกรรมการชุดน้ีก็ไม่มีการดำเนิน
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การใดๆ  ในท่ีสุดก็กลายสภาพเป็นคณะกรรมการดืกษาปิญหาข้อขัดแย้งและได้จัดให้มีการประชา 
พิจารณ์ทางเทคนิคข้ึน ๒ คร้ัง แต่นายอาทิตย์กลับเป็นผู้นำเสนอเร่ืองฃอกู้เงินเอดืปึเฟ้มจนได้รับการ 
อนุมีดจากคณะรัฐมนตรี สมัยนายสนธยาก็ไม่มีการดำเนินการอะไรท่ีจะมีผลต่อการตัดสินใจโครงการ 
เช่นกัน สมัยของนายประพัฒน์มีการด้ังคณะกรรมการสอบสวนข้ึนหลายชุด ท่าทิฃอง "นักการเมีอง” 
ผู้มาเป็นเจ้ากระทรวง จะปฏิเสธการเป็น “คู่กรณี” และแสดงบทบาทเป็นผู้เข้าใจชาวบ้าน จะอ้างเสมอ 
ว่าการตัดสินใจดำเนินการโครงการฯได้เกิดข้ึนในสมัยของเจ้ากระทรวงคนก่อน  ๆโดยเฉพาะการตัดสินใจ 
ท่ีสำคัญเกิดข้ึนในสมัยของนายย่ิงพันธ์ มนะสิการ รัฐมนตรีเจ้ากระทรวงคนกัดจากน้ันล้วนแสดงท่าทิ 
ว่า “เข้ามาแก,ไข” ท้ังส้ิน

ชาวบ้าน’ได้ยี'นหนังสีอรัองเรียนต่อ “นายกรัฐมนตรี” เป็นคร้ังแรกในสมัยของนายชวน หสีกภัย 
เม่ือวันท่ี ๒๓ มีนาคม ๒๕๔๒ เป็นการรวมพลของชาวคลองด่านกว่า ๒,๐0๐ คน เฟ้อ'ขอ'ให้นายก 
รัฐมนตรีใข้อำนาจเข้าจัดการในเชิงนโยบายโดยส้ิงให้มีการทบทวนโครงการ รัฐบาลนายชวนไม่ได้ตอบ 
สนองต่อข้อเรียกร้องของชาวบ้านด้วยการตัดสินใจเชิงนโยบายใด  ๆ แต่ใช่วิธีโยนเร่ืองกลับไปให้หน่วย 
งานเจ้าของโครงการเป็นผู้ดำเนินการต่อข้อเรียกร้องของชาวบ้าน ดังท่ีเลขาธิการนายกรัฐมนตรี มี
หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการใจความว่า “นายกรัฐมนตรีมีบัญชาให้ส่งหน่วยงานท่ี 
เก่ียวข้องพิจารณา” หนังสือลงวันท่ี ๒๙ เมษายน ๒๕๔๒ แกนนำชาวบ้านยังได้ส่งหนังสือร้องเรียน 
ถึงนายกรัฐมนตรีในสมัยของนายชวนอีกหลายคร้ัง เช่น ขอให้ระจับโครงการ ลงวันท่ี ๗ พฤศจิกายน 
๒๙๔๒ และ ขอให้ด้ังคณะกรรมการไต่สวนสาธารณะ ลงวันท่ี ๓๑ พฤษภาคม ๒๔๔๓ การดำเนิน 
การร้องเรียนต่อนายกรัฐมนตรีในช่วงน่ีใม่ได้มีผลต่อการดำเนินการในประเด็นทุจริตเลย

ถึงโนสมัยของพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร แกนนำชาวบ้านก็ได้เข้าร้องเรียนต่อนากยกรัฐมนตรี 
ให้ตรวจสอบโครงการฯในประเด็นจะสร้างความเดือดร้อนแก,ประชาชนในพ่ีนท่ีและตรวจสอบการทุจริต 
ด้วย รัฐบาลน๋ีใด้แต่งด้ังคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงข้ึนชุดหน่ึงเม่ือวันท่ี ๑๘ ตุลาคม ๒๔๔๔ 
คณะกรรมการชุดน่ึใด้รายงานผลการตรวจสอบแก่นายกรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๒ เมษายน ๒๔๔๔ ว่าพบเหตุ 
ไม่ปกติวิสัยในการดำเนินการมาต้ังแต่ด้นในหลายประเด็น น า ย ก รัฐมนตรีจิงลงพ่ีนท่ีในวันท่ี ๒ พฤษภาคม 
๒๔๔๔ นับเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกท่ีลงพ่ีนท่ีโดยลงเรีอดูวิถีชีวิตชาวคลองด่าน อีกหน่ึงสัปดาห์ต่อมา 
นายกฯแต่งด้ังคณะกรรมการระดับชาติข้ึนคณะหน่ึงเฟ้อเข้าตรวจสอบโครงการมีนายวิษณุ เครีองาม 
เป็นประธาน กัดจากวันท่ีนายกฯลงพ่ีนท่ีประมาณหน่ึงเดือน ชาวคลองด่านย่ืนหนังสือต่อนายก 
รัฐมนตรีอีกเฟ้อยาให้ดำเนินการตัดสินใจในเชิงนโยบายต่อโครงการ เน่ึองจากนายกฯได้แสดงท่าทิผ่าน 
คำพูดท่ีทิาให้ชาวบ้านร้สืกไม,มนใจท่ีว่า “โครงการเตินหน้าไปเยอะแล้ว เสืยใจท่ีรู้ข้าไปหน่อย”

การร้องเรียนต่อนายกรัฐมนตรีของชาวบ้านแต่ละคร้ังมีระดับความคาดหวังท่ีแตกต่างกันไป 
จากคร้ังแรกจนหลายคร้ังผ่านไประดับความคาดหวังก็พัฒนาข้ึนไปด้วย ช่วงแรก มๆาพบนายกฯแบบ 
“ขอให้นายกฯช่วย” ไม่ได้มองนายกเป็นคู่กรณี รัฐบาลอยู่ในฐานะกลไกจัดการความขัดแย้งระหว่าง
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ชาวบานกับหน่วยงานตัวแทนรัฐ การเข้าหานายกฯจึงเหมือนกับ “การหาท่ีพ่ึงทางหน่ึง” เพ่ือไปจัดการ 
กับนักการเมืองท่ีไม่ดีและสงการหน่วยงานรัฐให้สนองนโยบายรัฐบาลชุดปัจจุบันอันเป็นอำนาจตาม 
กฎหมายท่ีนายกรัฐมนตรีสามารถจะกระทำได้ คล้ายกับถูกมองว่าเป็นคนกลางในการจัดการข้อพิพาท 
เพราะไมใช่คู่ชัดแย้งและไมใช่นักการเมืองท่ีอยู่เน้ีองหลังการดำเนินการโครงการฯแต่การร้องเรียนนายกฯ 
ในช่วงหลังๆ  เป็นการร้องเรียนแบบ “ขอให้ตัดล้นใจในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการ” การมองคู่ข้ดแย้งได้ 
เปล่ียนมาเป็น “ชาวบ้าน” กับ "รัฐ” นายกฯจึงถูกมองว่าเป็นผู้มือำนาจตัดล้นใจเปล่ียนแปลงแนวนโยบาย 
แห่งรัฐ เจ้าของโครงการก็คอรัฐ รัฐบาลในฐานะผู้1ข้อำนาจรัฐจะปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้

๓. ย่ืนหนังล้อร้องเรียนต่อหน่วยงานตรวจสอบนักการเมืองและเจ้าหน้าท่ีรัฐ เม่ือซาวบ้านเรียนรูถง 
“ความจริงใจในการแกัปัญหาของนักการเมืองท่ีมาจากพรรคการเมืองว่าจะตอบสนองต่อข้อเรียกร้อง 
ของชาวบ้านไต่ในระดับใดแล้ว การดำเนินการผ่านช่องทางท่ีเป็นกลไกการตรวจสอบนักการเมือง
จึงเก็ดข้ึนอย่างต่อเน่ึอง ชาวบ้านใข้ช่องทางดามกฎหมายท่ีรัฐธรรมนูญใหม่เปิดช่องโห่โดยกำหนดให้ 
มืองค์กรตรวจสอบใหม่ๆท่ีมาคานอำนาจกับฝ่ายบริหารมากกว่าท่ีจะอาศัยกลไกเดิมท่ีเป็นฝ่ายค้าน 
ในสภาผู้แทนราษฎร ด้วยเหตุท่ีๅฒิสมาซิ'กไม่ได้สังกัดพรรคการเมืองจึงไค้รับความเช่ือใจมากกว่า แตก 
ไม่ได้ปฏิเสธบทบาทการตรวจสอบของสภาผู้แทนฯเล้ยเลย เช่นการร้องเรียนต่อกรรมาธิการปกครอง 
สภาผู้แทนฯ เม่ือมืโอกาสในคราวท่ีมาตรวจสอบบ่อบำบัดน้ีาเล้ยท้ัวประเทศรวมท้ังลงพ่ึนท่ีโครงการท่ี 
สมุทรปราการด้วย

การร้องเรียนหน่วยงานตรวจสอบเหล่าน้ีย้งผลให้เกิดมดีท่ีสนับสนุนข้อเรียกร้องของชาวบ้านท่ี 
ทำให้การคัดค้านโครงการฯมืความชอบธรรม และยังทำให้ชาวบ้านสามารถเข้าถงข้อเท็จจริงของ
“ความเป็นมาของโครงการ” อันเน่ืองจากหน่วยงานตรวจสอบมือำนาจเรียกข้อมูลเอกสารท่ีเก่ียวข้อง 
และบุคคลจากหน่วยงานรัฐท่ีรับผิดชอบโครงการไค้ตามกฎหมาย การร้องเรียนหน่วยงานตรวจสอบ 
บางหน่วยงานน้ันจำเป็นจะต้องมืข้อตัดค้านท่ีชัดเจนในประเด็นต่าง แๆละอยู่ในกรอบของอำนาจหน้าท่ี 
ท่ีหน่วยงานน้ันจะสามารถดำเนินการไค้ ตังน้ันในกรณี “คลองด่าน” จึงถูกขยายการรับรูไปสู่ประเด็น 
การทุจริตอย่างมืความหมายนอกเหนิอไปจากประเด็นผลกระทบ จะเห็นได้ว่าช่วงเวลาของการร้องเรียน 
ต่อหน่วยงานตรวจสอบดามรัฐธรรมนูญใหม่น้ีเกิดข้ึนหลังจากท่ีชาวบ้านได้ดำเนินการร้องเรียนต่อ 
ฝ่ายบริหารทุกระดับมาแล้ว และเป็นช่วงท่ีหน่วยงานเหล่าน้ีเพ่ึงจะมืผลตามกฎหมายมาไม,นาน หน่วยงาน 
ตรวจสอบโดยเฉพาะวุฒิสภาถูกมองว่าเป็น “ท่ี'พ่ึงท่ีไว้ใจ’โต้” เพราะเป็นคณะบุคคลท่ีเข้าใจปัญหาของ 
โครงการเป็นอย่างดี

ชาวบ้านได้ย่ืนหนังล้อร้องเรียนต่อคณะกรรมาธิการล่ีงแวดล้อมวุฒิสภาตรวจสอบในประเด็น 
การทำลายล่ีงแวดล้อม ในคราวเดียวกันก็ได้ย่ืนหนังล้อร้องเรียนต่อคณะกรรมาธิการปกครองวุฒิสภา 
ตรวจสอบการดำเนินงาน กัดมาอีกคร่ึงปีคณะกรรมการล่ีงแวดล้อมจึงเสนอรายงานการพิจารณาแก่ 
วุฒิสภายังผลให้ท่ีประชุมวุฒิสภามืมดีให้ชะลอการก่อสร้างไว้ก่อนและนำเสนอมดีน่ีใปยังรัฐบาลด้วย
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อาจถือได้ว่ารายงานของกรรมาธิการส่ิงแวดล้อมฉบับน้ีเป็นเอกสารท่ีรวบรวมข้อคัดค้านในประเด็นต่างๆ  
ของชาวบ้านได้อย่างครบถ้วนและชัดเจนมากท่ีสุดช้ินหน่ึง ขณะท่ีก่อนหน้าน้ันคณะกรรมาธิการ
ปกครองสภาผู้แทนฯได้รายงานผลการดีกษาแก่สภาผู้แทนฯต้ังข้อสังเกตว่ามีการดำเนินโครงการของ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องไม่ถูกข้ันตอนและมีลักษณะไม่โปร่งใส

แกนนำชาวบ้านกล่าวเสมอว่า การเคล่ือนไหวเพ่ือเรียกร้องให้ยุติโครงการ ชาวบ้านได้ทำตาม 
“ครรลอง” คอ ใช้ทุกช่องทางท่ีกฎหมายเปิดช่องให้ และช่องทางอ่ืน ท่ีๆมีความชอบธรรมเป็นเหตุผล 
มารองรับด้วย

ชาวคลองด่านและสองคลองเตินทางไปย่ืนหนังสือร้องเรียนต่อคณะกรรมการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริตแห่งซาติ (ปปช.) เม่ือวันท่ี ๘ กันยายน ๒๕๔๓ โดยข้ึมูลความผิดเจ้าหน้าท่ีรัฐ 
ท่ีเก่ียวข้องกับโครงการฯไว้ ๓ ประการ คีอ ทำสัญญาเอ่ือประโยชน์ให้กับบริษัทผู้รับเหมา จัดช้ิอท่ีติน 
แพงเกินจริง และท่ีดินไม่ครบตามจำนวนท่ีรัฐจ่ายเงินไป แต่การสอบสวนก็ใชัเวลายาวนานแม้ขณะน้ีถื 
อยู่ระหว่างดำเนินการจึงยังไม่มีข้อสรุปออกมา

๔. ถวายฎีกา ชาวคลองด่านและสองคลองเดนทางไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายฎีกา เม่ือ 
วันท่ี ๒๘ กันยายน ๒๔๔๓ เป็นการนำเอาอำนาจสูงสุดเหนิอระบบการเมีองมาเป็นแรงผลักด้นการ 
ตัดสินใจของรัฐบาล ผลของการถวายฎีกาทำให้กรมควบคุมมลพิษ โดยนายติริธัญญ์ ไพโรจน์บริบูรณ์ 
อธิบดี ต้องทำหนังสือช้ิแจงถืงราชเลขาธิการ ลงวันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน ๒๔๔๓ ลำดับการดำเนินงาน 
ช้ีแจงประเด็นคัดค้านและทำหนังสือช้ีแจงถืงผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการด้วยข้อช้ิแจงถึงราชเลขาธิการ 
ชุดน้ีสำนักงานจังหวัดสมุทรปราการได้นำไปดำเนินการจัดพิมพ์และแจกจ่ายแก่ชาวคลองด่านด้วย ซ่ึง 
อาจถือว่าเป็นเอกสารคำช้ีแจงของกรมควบคุมมลพิษต่อประเด็นข้อคัดค้านของชาวบ้านท่ีช้ีชัดจุดยืน 
ของหน่วยงานรัฐผู้รับผิดชอบโครงการอย่างเป็นทางการ

การเสือกใช้ช่องทางอำนาจท่ีอยู่เหนิอระบบการเมีองเช่นน้ี เป็นการยืนยันว่าชาวบ้านเคล่ือน 
ไหวคัดค้านโครงการฯโดยยืนอยู่บนแนวทาง “ทำตามครรลอง” ใช้ทุกช่องทางท่ีเปิดให้ แม้ว่าใน 
คำกราบบังคมทูล จะได้เสนอข้อเรียกร้องอันเน่ึองจากการท่ีประชาชนในพ้ึนท่ีจะได้รับผลกระทบจาก 
โครงการฯและช้ีถืงประเด็นความไม่เหมาะสมซองการเสือกคลองด่านเป็นท่ีต้ังโรงบำบัดน้ีาเสืย ใน 
หนังสือน้ียังบอกด้วยว่าชาวบ้านได้ผ่านความพยายามในการเรียกร้องต่อผู้เก่ียวข้องแล้วแต่ก็ไม่เป็นผล 
มองไม่เห็นท่ีพ่ืงอ่ืนใดอีกแล้ว จึงหวังจะให้มีพระราชวินิจฉัยให้เป็นข้อยุติ

อย่างไรก็ตาม การเคล่ือนไหวด้วยการถวายฎีกาน้ีถูกจุดข้ึนจากการท่ีพ้ืนท่ีก่อสร้างจะมีการ 
ถมคลองสาธารณะท่ีผ่านใจกลางของพ้ืนท่ีก่อสร้าง ชาวบ้านหยืบประเด็นน้ีข้ึนมามองว่าจะกระทบต่อ 
โครงการในพระราชดำริท่ีเก่ียวกับการระบายน้ัาเพ่ือป้องกันน้ัาท่วม การเปิดประเด็นน้ีก็เพ่ือสนับสนุนว่า 
ท่ีดินผินใหญท่ีจัดข้ึอไวัน่ีใม,น่าจะเหมาะสม
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๕. ชุมนุมเพ่ีอกดดันรัฐบาลให้ดำเนินการตัดสินใจ ชาวคลองด่านและสองคลองมีการชุมนุม 
แบบรวมพลจำนวนมากเพ่ีอกดดันรัฐบาลอยู่ ๒ คร้ัง คร้ังแรกเกิดข้ึนเม่ือ ๑ กรกฎาคม ๒๕๔๒ ชาว 
คลองด่านและใ ก ล ้เคียงได้เดินทางมายังพ่ีนท่ีก่อสร้างเพ่ีอร่วมฟังดำข้ึแจงของนายด ัก ด้ีสิทธ้ิ ตรีเดช 
อธิบดีกรมควบคุมมลฟัษและนายสุจรีตนันทมนตรีรักษาการผู้ว่าราชการจังหรัดสมุทรปราการดามท่ีนัดไว้ 
แด่เม่ือเลยเวลานัดแล้วก็ยังมาไม่ถึง ทำให้ชาวบ้านท่ีมารอฟังคำข้ึแจงท่ามกลางอากาศท่ีค่อนข้างร้อน 
เกิดความไม่พอใจ ได้รวมตัวกันปิดถนนสุขุมวิทท่ีอยู่หน้าทางเข้าพ่ีนท่ีก่อสร้าง ต่อมานายดักดีสิทธิ,ได ้
มาถึงและเร่ิมช้ีแจงเหตุผลท่ีไม่สามารถส่ังให้หยุดการก่อสร้างโครงการไว้ก่อนตามท่ีชาวบ้านเรียกร้อง 
เน่ืองจากผิดเง่ือนไขสัญญาท่ีกำหนดว่าจะต้องเป็นเหตุสุดวิสัย สภาพอากาศเปล่ียนแปลงและความ 
ไม่ปลอดภัยในการก่อสร้าง แด่การช้ีแจงน่ีไม,เป็นท่ีพอใจของชาวบ้าน

ต่อมานายสุจริต นันทมนตรี รักษาการผู้ว่าฯได้มาร่วมเจรจากับชาวบ้านและออกมาช้ีแจงกับ 
ผู้ชุมนุมว่าจะขอเวลา ๗ รันเพ่ีอ “จังหวัดจะได้ทำหน้าท่ีคนกลาง” ขอดำตอบจากกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ 
ว่าจะระงับการก่อสร้างได้หรีอไม่ แต่ซาวบ้านรู้สิกว่าถูกหลอกและเป็นการข้ึอเวลา ผู้ว่าฯพร้อมด้วยอธิบดี 
กรมควบคุมมลพิษและผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค® ข้ึงทำหน้าท่ีเจรจาจํงเปล่ียนท่าทํห้นมารับข้อเรียก 
ร้องของชาวบ้านท่ีฃอให้ชะลอการก่อสร้างระบบบำบัดน่ืาเสืยไว้ก่อนเพ่ีอเจรจากับผู้รับจ้างก่อสร้าง 
ผู้ว่าฯจํงได้ทำหนังสือด่วนมากถึงกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯลงว้นท่ี ๒ กรกฎาคม ๒๕๔๒ ใจความใน 
หนังสือของจังหวัดระบุด้วยว่าจังหวัดรับข้อเสนอของชาวบ้าน นับเป็นท่าทีของจังหวัดท่ี “เห็นด้วย” กับ 
ข้อดัดค้านของชาวบ้านแทนท่ีจะเป็นเพียงผู้นำสารอย่างท่ีผ่านมาโดยผู้ว่าฯได้อ่านข้อความในหนังสือด่วน 
น้ีแก่ผู้ชุมนุมและเป็นท่ีพอใจของผู้ชุมนุมด้วย ในวันเดียวกับท่ีรับหนังสือด่วนจากจังหวัด นายพรเทพ 
เตชะไพบูลย์ รมช.กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯทำหน้าท่ีแทนรัฐมนตรี ได้ส่ังชะลอโรงการไว้ก่อน ๗ วัน 
และจะจัดให้มีการเจรจาระหว่างตัวแทนชาวบ้านกับกรมควบคุมมลพิษ ทำให้เป็นท่ีพอใจของชาวบ้าน 
ท่ีมาชุมนุมและสลายตัวไปในวันท่ีรับทราบข่าวน้ี

ก่อนหน้าน้ีแกนนำชาวบ้านได้แสดงท่าทีผ่านการสัมภาษณ์ทางล่ีอมวลชนว่า อาจจะมีการนำ 
มาตรการ “กดตัน” ผู้รับผิดชอบให้เร่งดำเนินการตัดสินใจต่อโครงการตามข้อตัดค้านของชาวบ้าน ก่อน 
หน้าการชุมนุมฯไม่นาน ชาวบ้านได้ย่ืนหนังสือร้องเรียนต่อรัฐมนตรีวิทยาศาสตร์ฯ ในคร้ังน้ันรัฐมนตรี 
วิทยาศาสตร์ฯได้ขอเวลาให้อธิบดีกรมควบคุมมลพิษศึกษาข้อดัดค้านของชาวบ้าน ๒ สัปดาห์นับจาก 
วันท่ีย่ืนหนังสือร้องเรียน เม่ือครบกำหนดชาวบ้านไปทวงถามดำตอบก็ได้รับการบ่ายเบ่ียง โดยหน้าห้อง 
มาแจ้งว่า รัฐมนตรีไม่ว่างดิดประชุม อธิบดีก็ไปต่างประเทศ ผู้ท่ีมาช้ีแจงแทนก็ไม,สามารถให้ดำตอบ 
หรีอรับปากใด ไๆด้ ทำให้ชาวบ้านร้สีกว่าไม่มีความจริงใจในการแกัปิญหา แกนนำชาวบ้านกล่าวใน 
คร้ังน้ันว่า ชาวบ้านรู้สืกดกอยู่ในลักษณะสิงชิงบอล ไม'รู้ว่าใครมีอำนาจหน้าท่ีแก่ใฃปิญหาให้กับชาวบ้าน 
และว่าอาจจะมีการสลายกลุ่มแกนนำและจะไม่รับรองความรุนแรงท่ีจะเกิดข้ึนในพ่ีนท่ี ตอนน้ีชาวบ้าน 
กดตันกลุ่มแกนนำมากเพราะเห็นว่าได้ร้องเรียนไปถึงระดับนายกรัฐมนตรีแล้วก็ยังไม'มีอะไรเกิดข้ึน ตังน้ัน 
การชุมนุมแบบรวมพลของชาวบ้านน้ีจึงเกิดข้ึนอย่างจงใจท่ีจะโข้เป็นวิธีการกดตันให้รัฐบาลรับข้อเสนอ
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และดำเนินการต่อข้อคัดค้านของชาวบ้าน

การ”ชุมนุม”เพ่ีอกดคันรัฐบาลเกิดข้ึนอีกคร้ังหน่ึงเม่ือวันท่ี ๒๔ ธันวาคม ๒๔๔๓ ชาวบ้านกว่า 
๒,๐0๐ คน มารวมตัวคันท่ีหน้าทางเข้าเขตก่อสร้างโครงการฯ โดยต้ังเต็นท์ขวางทางเข้า-ออกของ 
พ่ีนท่ีก่อสร้างและประกาศให้เจ้าหน้าท่ีของกลุ่มบริษัทร่วมค้า NVPSKG ผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการฯ 
ให้ออกจากบริเวณก่อสร้างให้เสร็จสินภายในเวลา ๑๑.๐๐ น. แกนนำชาวบ้านมองว่าการรวมตัวคัน 
อย่างสงบเป็นสิทธิของประชาชนท่ีกระทำได้ตามกฎหมาย การชุมนุมน้ีถูกกำหนดข้ึนใข้เป็น “มาดรการ” 
อย่างจงใจ จงมีการเตริยมการมาก่อนหน้าน้ีแล้วและเรียกมาตรการน้ีว่า “ปิดไซด์-ไล่มัน” โดยจะเร่ิม 
จากการปิดสถานท่ีก่อสร้างหริอไซด์งานและประกาศว่าจะดำเนินการขับไล่บริษัทก่อสร้างทุกวลีทาง 
ตามแบบวิธิฃองชาวบ้าน ดามข้อเท็จจริงท่ีเกิดข้ึนการชุมนุมน้ีเป็นไปเพียงการมาลีดขวางทางเพ่ีอให้ 
การก่อสร้างดำเนินต่อไปไม่ได้ แต่ท่ีสุดก็มีการปะทะคันระหว่างชาวบ้านคับคนงานก่อสร้างท่ีชาวบ้าน 
เข้ึอว่ามีผู้ต้ังการให้มาทำร้ายชาวบ้านท่ีมาชุมนุม

ก่อนหน้าการชุมนุม “ปิดไซด์-ไล่มัน” จะเกิดข้ึน เม่ือวันท่ี ๓ พฤศจิกายน ๒๔๔๓ แกนนำ 
ชาวบ้านได้มีการประชุมสรุปและประเมีนสถานการณ์การเคล่ือนไหวคัดด้านโครงการฯในช่วงต้ังแต่เร่ิม 
ด้นเร่ิอยมากว่า ๒ ปี เพ่ีอกำหนดทิศทางและประกอบการตัดสินใจในการเคล่ือนไหวต่อด้านโครงการฯ 
แกนนำชาวบ้านกล่าวลีงข้อสรุปของการประชุมว่า หลังจากผ่านเวลาไป ๒๓ เดือน ๘ วัน ท่ีชาวบ้าน 
ได้ต่อสู้ ได้มีคณะบุคคลเดินทางเข้ามาตรวจสอบพ่ีนท่ีหลายต่อหลายคณะ รวมท้ังแกนนำและชาว 
บ้านก็ได้เดินทางเข้าพบและย่ืนหนังสือต่อบุคคลสำคัญในรัฐบาล หน่วยงานราชการและองค์กรต่าง  ๆ ก็ 
หาได้เกิดผลในทางเปล่ียนแปลงหริอระรับ/ชะลอการก่อสร้างโครงการแต่อย่างใดไม่ ในทางตรงคันข้าม 
การก่อสร้างโครงการฯกลับรุดหน้าต่อไป เสมีอนต้องการท้าทายเยาะเย้ยเสียงคัดด้านของชาวบ้านและ 
ย้งมีความพยายามของบริษัทก่อสร้างท่ีจะชุดบ่อรับส่งเพ่ีอคันท่อลำเสียงน้ีาเสียในตัวตลาดคลองด่าน 
ซ่ึงชาวบ้านลีอว่าเป็นการย่ืายีจิตใจของพวกตนอย่างท่ีสุด ตังน้ัน แกนนำชาวบ้านจึงมีข้อสรุปว่า ไม,ว่า 
รัฐบาลหริอหน่วยงานราชการหริอแม้แต่องค์กรด้านนิติบ้ญญํต ท้ังวุฒิสภาหริอสภาผู้แทนราษฎรต่าง 
ก็ไม่มีศักยภาพเพียงพอท่ีจะดำเนินการให้มีการหยุดหรือชะลอโครงการเพ่ีอให้มีการทบทวนหริอ 
ดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย ท่ีประชุมจึงมีมติว่าการดำเนินการคัดค้านต่อไปจึงไม่ใช่การเดิน
ทางไปย่ืนหนังสีอแล้วรอฟ้งคำตอบหรือข้ึนเวทิอภิปรายหริอหาเหตุผลอย่างท่ีแกนนำได้ปฏิปติคันมาร่วม 
๒ ปี เม่ือไม,สามารถพ่ึงกลไกรัฐได้ก็จะพ่ึงตัวเองโดยใข้ภูมีป้ญญาฃองชาวบ้านมาแก็ไฃปิญหาคันเองต่อไป 
การเคล่ือนไหวจากน๋ีไปจะให้ประชาชนส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจ

การเคล่ือนไหว “ชุมนุม” ของชาวบ้านคร้ังน้ี ไม่ได้เป็นแค,การคัดค้าน แต่เป็นการต่อด้านไม่ให้ 
มีการก่อสร้างต่อไป แสดงให้เห็นว่าชาวบ้านมีการเรียนรู้ ท่ีประชุมยังมีการกำหนดข้ันตอนการคัดด้าน 
ท่ีจะต้องมีการรวบรวมน้ีาใจและจิตใจของชาวคลองด่านและประชาชนในเว้ิงอ่าวเดียวคันท่ีต่างลีอว่าเป็น 
“ลูกคิษย์หลวงปูปาน” การต่อสู้ต่อไปจะลีอเอาหลวงปูปานเป็นท่ีพ่ีงและศูนย์รวมจิตใจร่วมคัน การเปิด 
ประเด็นหลวงปูปานโดยกำหนดให้มีการร้ึอฟ้นประเพณ์และรำลกลีงพระคุณ ในข้ันด้นจะจัดให้มีขบวน
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แห่รูปหล่อขนาดเท่าองค์จริงไปตามเส้นทางธุดงค์ ซ่ึงก็คิอ เส้นทางท่ีผ่านเข้าไปโนบริเวณสถานท่ีก่อสร้าง 
การคัดค้านของชาวบ้านจึงมีการเช่ือมโยงกับประเด็นความศรัทธา ทำให้ความหมายของการคัดค้านก็ด็อ 
การปกป้องและรักษามรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนท่ีมีประว้ตศาสตร์ของตนเองอย่างสำคัญ

ขณะเดียวกันข้อเรียกร้องของชาวบ้านในการคัดค้านนอกจากให้หยุดก่อสร้างฯท่ีเป็นข้อเรียกร้อง 
หลักมาแต่ต้นแล้ว ยังมีข้อเรียกร้องเชีงข้อเสนอให้ประกาศเขตตำบลคลองด่านเป็น “เขตพ่ีนท่ีอนุรักษ์ 
เพ่ีอการเกษตรและประมง”ด้วย ช่ืงประเด็นน้ีช้ีให้เห็นถึงพัฒนาการการเรียนรู้ของชาวบ้านท่ีสามารถ 
กำหนดมาตรการ “ปกป้องพ่ีนท่ี” ในระยะยาวให้คงเป็นพ่ีนท่ีสืเขียวโดยอิงกับการเป็นพ่ีนท่ีเพ่ีอ 
สาธารณะประโยชน์ต่อไป

อย่างไรก็ตาม ชาวบ้านไต้มีการดำเนินการ “ปิดส้อมบ่อคันท่อลอด” ด้วยไม้โผ,และปีกธงแดง 
เป็นสัญลักษณ์ “หยุดก่อสร้าง” ทำให้ผู้รับเหมาไม,สามารถทำการวางท่อล่งน์าใต้ดน่ในแนวก่อสร้างท่ีจะ 
ต้องผ่านตัวตลาดคลองด่าน แกนนำชาวบ้านถึอว่าเป็นมาตรการกดดันอย่างหน่ึงท่ีใช้เป็นอำนาจต่อรอง 
ขัดขวางไม้ให้โครงการสร้างเสร็จไต้ แนวก่อสร้างช่วงตัวตลาดคลองด่านจึงเป็นพ่ีนท่ีเดียวท่ีผู้รับเหมา 
ไม่ไต้มีการตำเนํนการก่อสร้างทำให้การก่อสร้างไม่สามารถเช่ือมระบบรวบรวมท่ีส่งน์ามาตามเส้นท่อ 
ไปเช่ือมต่อกับตัวระบบบำบัดในพ่ีนท่ีคลองด่าน

๖. ย่ืนหนังส่อร้องเรียนต่อธนาคารพัฒนาแห่งเอเชีย (เอดีบ) ชาวบ้านแสดงความจำนงขอให้ 
เอดีปีส่งคณะตรวจสอบการตำเนินการโครงการตามเง่ึอนไฃการให้เงินกู้ มาตรการน้ีสิบเน่ืองจากการท่ี 
งบประมาณของโครงการฯนอกจากจะใช้เงินงบประมาณแผ่นดินแล้ว ยังต้องอาศัยเงินกู้ต่างประเทศ 
โดยมีเอดีปีเป็นผู้ให้เงินกู้ แกนนำชาวบ้านไต้รับการช่วยเหส่อจากเครีอข่ายองค์กรพัฒนาเอกชนใน 
การนำเสนอเร่ืองร้องเรียน เสิอกใข้มาตรการน้ีเพ่ีอให้เอดีปีหยุดให้เงินกู้ซ่ึงก็เท่ากับเป็นการชะลอโครงการ 
ลงไต้ ขณะเดียวกันการเปิดประเด็นเงินกู้เอดิบ ยังถูกใช้เป็น”กรณีตัวอย่าง” ท่ีแสดงถึงบทบาทของ 
เอดีปีท่ีมีต่อการคัดการปัญหาสิงแวดส้อมของประเทศกำลังพัฒนา

การเคล่ือนไหวของชาวบ้านเข้าไปเก่ียวข้องกับเอดีป้อย่างเป็นรูปธรรมเม่ือคร้ังมีการประชุม 
ประจำปีของคณะกรรมการธนาคารพัฒนาแห่งเอเชีย คร้ังท่ี๑๓ ท่ีเชียงใหม่ ระหว่างวันท่ี ๖-๘ พฤษภาคม 
๒๕๔๓ ก่อนถึงวันประชุมฯกลุ่มองค์กรภาครัฐและเอกชนไต้คัดกิจกรรมระดมความคิดข้ึนอย่าง
กว้างขวางโดยมีเป้าหมายท่ีแดกต่างกันอย่างชัดเจนระหว่างหน่วยงานรัฐกับองค์กรพัฒนาเอกชน เช่น 
หน่วยงานรัฐบางแห่งคัดสัมมนาข้ึนล่วงหน้าถึง ๒ เดีอนเพ่ีอลดกระแสการต่อต้านจากองค์กรพัฒนา 
เอกชนท่ีเตรียมการจะประท้วงการประชุมคร้ังน้ี แม้ว่าจะมีการเชีญผู้แทนองค์กรพัฒนาเอกชนเข้าร่วม 
การสัมมนาท่ีหน่วยงานรัฐเป็นผู้คัดด้วย แต่ก็ไต้รับการวิพากษ์วิจารณ์จากองค์กรพัฒนาเอกชนว่า
เป็นการคัดการสัมมนาเพ่ีอประชาส้มพันธ์งานมากกว่าจะเปิดเวทีให้ภาคประชาสังคม ตังน้ันฝ่ายองค์กร 
พัฒนาเอกชนเองจึงมีการคัดประชุมภาคประชาชนเป็นการคู่ขนานในระหว่างวันท่ี ๓-๔ พฤษภาคม ๒๕๔๓ 
เพ่ีอสรุปข้อมูลจากภาคประชาชนเสนอต่อท่ีประชุมเอดีปีด้วย กลุ่มเครีอข่ายองค์กรพัฒนาเอกชนมี
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ความเห็นว่าโครงการท่ีไทยกู้เงินเอดีบีมาได้สร้างผลกระทบในทางลบและความข้ดแยังในสังคมข้ึน 
หลาย โๆครงการ โดยเฉพาะได้หรบยกกรณีโรงบำบัดน้ีาเสืยคลองด่านเสนอต่อท่ีประชุมเอดีบี เพ่ือให้ 
ชะลอหรือระรับการให้เงินกู้แก่โครงการฯข้ึงเป็นโครงการฯท่ีถูกคัดด้านจากประชาชนและมีความ 
ไมโปร่ง'ใส่โน-ทางปฏิบ้ต ในช่วงมีการประชุมเอดีบีท่ีเชียงใหม่ชาวบ้านและแกนนำชาวบ้านคลองด่าน 
ได้ร่วมกับเคร่ึอข่ายองค์กรพัฒนาเอกชนเดินทางไปประท้วงเอดีบีด้วย

ต่อมาเม่ือ ๒๔ พฤศจกายน ๒๔๔๓ เอดิบได้แถลง'จากกรุงมะนิลา'ว่า'จะ'ให้คณะผู้เข้ึอว'ชาญ 
อิสระพิจารณาทบทวนโครงการฯ หลังจากifนแกนนำชาวบ้านยังได,ย่ืนหนังสือถึงประธานเอดิบีเรืยกร้อง 
ให้เอดีบีใชีกลไกการตรวจสอบเก่ียวกับ "การดำเนํนโครงการท่ีผิดต่อนโยบายของเอดีบี” การดำเนํนการ 
ของเอดีบีโด้รับการต้ังข้อสงสัยถึงความจรืงใจ ผลจากการดีกษาของคณะกรรมการตรวจสอบอิสระของเอดีบี 
ได้เสนอให้ขยายแนวเขตเพ่ือป้องกันมลพิษโดยเฉพาะโลหะหนักจากนาท่ีปล่อยท้ิงจากเดิม ๔๐๐ เมตร 
เป็น ๑1๐๐๐ เมตร ในประเด็นน้ีแกนนำชาวบ้านมองว่า เป็นการยอมรับว่าโครงการฯมีผลกระทบและ 
สร่างความเสืยหายให้กับสิงมีชีวิตและระบบนิเวศน์ทางทะเลในท่ีสุดเอดีบีก็แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ 
(Inspection Committee)^งเป็นคณะกรรมการ'จากสภาผู้'บริหาร'ของธนาคารเข้าดำเนินการด้วย
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